



หนังสือแนะนำ ประจำสัปดาห์



ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต / EDWARD O. WILSON
; ยศ สันตสมบัติ และ อรรวรรณ นาวายุทธ, แปล
เลขเรียก : 578.7 ว378ค 2563

ปัญหาที่เรากำลังเผชิญคือการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพรากเหง้าของมันคือการทำลายสภาพแวดล้อมทางกายภาพ แต่แม้เราจะไม่อาจกอบกู้สิ่งที่สูญเสียชีวิตไปแล้วให้กลับคืนมาได้ แต่เราสามารถชะลออัตราการสูญเสียชีวิตให้อยู่ในระดับน้อยมากจนแทบสังเกตไม่เห็น ถ้าสิ่งที่เหลืออยู่คือโลกที่มีสิ่งมีชีวิต

น้อยกว่า โลกที่มีมนุษย์ชาติรับสืบทอดมาอย่างน้อยเราต้องทำให้เกิดดุลยภาพของการกำเนิดและการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์อีกครั้ง ข้อดีประการหนึ่งคือ ความพยายามที่จะแก้วิกฤติความหลากหลายทางชีวภาพได้มอบประโยชน์ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยได้รับมาก่อน เพราะการรักษาสายพันธุ์ต่างๆ ไว้คือการเข้าไปศึกษาสายพันธุ์เหล่านั้นอย่างใกล้ชิด และการเรียนรู้ให้ความเข้าใจสายพันธุ์ต่างๆ คือการใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะของพวกมันในวิถีใหม่



แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
/ ศ.ดร.สุจิตต์ วัฒนศิริ
เลขเรียก : 351 ส113น 2563

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ วิวัฒนาการองค์การและการจัดการ กระบวนทัศน์ทางเลือกสาธารณะ กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ กระบวนทัศน์การจัดการบริการสาธารณะแนวใหม่ กระบวนทัศน์ธรรมาภิบาล นโยบายสาธารณะ องค์การทรัพยากรมนุษย์ การคลังภาครัฐ การจัดการ การวางแผนและบริหารแผน และขอบข่ายการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปผู้ใคร่ในการเรียนรู้



DIGITAL ASSET INVESTMENT 101 จาก BITCOIN
สู่การลงทุนยุคใหม่ในสินทรัพย์ดิจิทัล / พีรพัฒน์ หาญ
คงแก้ว, อัครเดช เตียวพานิช
เลขเรียก : 332.6 พ376ด 2564

คู่มือท่องโลกสินทรัพย์ดิจิทัล เล่มนี้จะพาคุณไปเรียนรู้ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไร ทำไมถึงเกิดขึ้นมา และจะส่งผลอย่างไรบ้าง การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้มีอะไรซ่อนอยู่ และจะตอบโจทย์ของปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานของมนุษยชาติได้อย่างไร สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนกับสินทรัพย์ดิจิทัล หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณวิเคราะห์มูลค่าและแนวทางการลงทุน เพื่อรับมือกับความผันผวนของราคา และสามารถดึงประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกของเรา

ติดตามการประชาสัมพันธ์หนังสือแนะนำได้ที่



<https://arc.nstru.ac.th/>



<https://www.facebook.com/arc.nstru>



สามารถติดต่อขอยืมได้ที่ หอสมุดกลาง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช